



คำสั่ง โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”

ที่ ๑๙๙ / ๒๕๖๙

เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหาร

ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๙

เพื่อให้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จึงแต่งตั้งครูที่ปรึกษากิจกรรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และนักศึกษาวิชาทหารดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์	ผู้อำนวยการ	ประธานกรรมการ
นางสาวไพลิน เปรมกมล	รองผู้อำนวยการ	รองประธานกรรมการ
นางสาวณัฐกานต์ สุทธิจิตร	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาวลัดดา สุขฤดี	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นางสาวพรพรรณ ภาคพาณิชย์	รองผู้อำนวยการ	กรรมการ
นายเกษม เมลือทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางนงพงา อีสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวสมาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ

หน้าที่ ๑. กำหนดนโยบายในการดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร

๒. เป็นที่ปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหา แก่กิจกรรมต่างๆ

คณะกรรมการดำเนินงาน

นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
นายอัศวิน ศรีบัว	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองประธานกรรมการ
นางกัณฑ์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวสุวรรณา เอกจัน	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นายภูวดล สำลี	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู ชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวเมธาวี จันทร์ประภา	ครู	กรรมการ

	ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร	ครู	กรรมการ
	นายเสกสรรค์ สุขมา	ครู ชำนาญการ	กรรมการและเลขานุการ
	นางสาวสุรีย์ ทนคง	ครู ชำนาญการพิเศษ	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่	๑. วางแผน ดำเนินงานและสรุปผลกิจกรรมที่รับผิดชอบให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย		
	๒. ประสานงานควบคุมและกำกับดูแลให้การดำเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย		

กิจกรรมลูกเสือ

	นางสาวณัฐกานต์ สุทธิจิตร	รองผู้อำนวยการ	ที่ปรึกษา
	นายเสกสรรค์ สุขมา	ครู ชำนาญการ	หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
	นายภูวดล สำลี	ครู ชำนาญการ	รองหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
	ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร	ครู	รองหัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ
หน้าที่	วางแผนดำเนินการ ประสานงานและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร		

กิจกรรมลูกเสือ ม.๑

	นายเสกสรรค์ สุขมา	ครู ชำนาญการ	หัวหน้า
	นางสาวจันทนา กิ่งพุฒิ	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองหัวหน้า
	นายเกียรติศักดิ์ กันนิดา	ครู ชำนาญการ	รองหัวหน้า
	นายปลื้ม ปรีชา	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
	นายศักรินทร์ วงษ์แหยม	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
	นางจิตริย์ รุ่งวัฒนาภูมิรักษ์	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
	นางกัญญาชญัญ เหมือนนิตย์	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
	นายฉัตรดาว ฉันทะ	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
	นายสะอาด ทองสัมฤทธิ์	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
	นายพีระศิลป์ เอกฉิน	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
	นางสาวภริมาพร ใจหนักแน่น	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
	นางสาวยุวดี สุภาเรือง	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
	นางสาวภริตา โอหารส	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
	นายเทอดศักดิ์ เปาลีวัฒน์	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
	นายพิชานนท์ เนาเพชร	ครู	ผู้ช่วย
	นายเจษฎา สาสาร	ครูอัตราจ้าง	ผู้ช่วย

หน้าที่ วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับ ม.๑ ให้เป็นไปตามหลักสูตร

กิจกรรมลูกเสือ ม.๒

	นายภูวดล สำลี	ครู ชำนาญการ	หัวหน้า
	นางสาวศรธรณวรรณ จ่านงบุญรัตน์	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองหัวหน้า
	นายศิวกร กริ่งไกร	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
	นางสาวโสภิต สุจิตตกุล	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย

นายปรารณ์รณ กาญจนากร	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นายมนตรี ลาภตระการ	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นายวรกันต์ รักพงษ์	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางวรรณวรงค์ ทนงสุทธิ	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นายณัฐวุฒิ สายันต์	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาววรรณสิริ นาคเรือง	ครู	ผู้ช่วย
นายธนกฤต ว่องธัญญากรณ์	ครู	ผู้ช่วย
นายกันตภน วาทะพุกกณะ	ครู	ผู้ช่วย
นายปฏิพัทธ์ สุวรรณเบญจางค์	ครูผู้ช่วย	ผู้ช่วย
นางสาวบุญเรือง สังข์สุข	ครูอัตราจ้าง	ผู้ช่วย
นายอมรเทพ แน่ประโคน	ครูอัตราจ้าง	ผู้ช่วย

หน้าที่ วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับ ม.๒ ให้เป็นไปตามหลักสูตร

กิจกรรมลูกเสือ ม.๓

ว่าที่ ร.ต.ฮาซัน เดชเสถียร	ครู	หัวหน้า
นายพรพิชิต พันธุ์บัวหลวง	ครู	รองหัวหน้า
นายธีระวัฒน์ เพ็ชรวาริ	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นายเกษม เมาลีทอง	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นายรัชชพงษ์ แก้วจันทร์	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นายธีรวุฒิ ขวานเพชร	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นายวันเฉลิม อุลิต	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นายชยกร อมรเวช	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นายธวัช วงศ์สุวรรณ	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
ครูนายวีรวัฒน์ ลงผิว	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวกิตติกา โชคสัมฤทธิ์	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางนปภา ไต่เป็นสุข	ครู	ผู้ช่วย
นายพิทยา ขุนน้อย	ครู	ผู้ช่วย
นายกิตติภณ พิจารณา	ครู ผู้ช่วย	ผู้ช่วย
นายธรรมบุญ ระวังใน	ครูอัตราจ้าง	ผู้ช่วย
นายอดิศร ขจรโชติพงศ์	ครูอัตราจ้าง	ผู้ช่วย

หน้าที่ วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมลูกเสือระดับ ม.๓ ให้เป็นไปตามหลักสูตร

กิจกรรมเนตรนารี

นางสาวพรพรรณ ภาคพาณิชย์	รองผู้อำนวยการ	ที่ปรึกษา
นางสาวสุรีย์ ทนคง	ครู ชำนาญการพิเศษ	หัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี
นางกันต์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองหัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี
นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู ชำนาญการ	รองหัวหน้ากิจกรรมเนตรนารี

หน้าที่ วางแผน ดำเนินการ ประสานงานและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมเนตรนารีของโรงเรียน ให้เป็นไปตามหลักสูตร

กิจกรรมเนตรนารี ม.๑

นางสาวสุรีย์ ทนคง	ครู ชำนาญการพิเศษ	หัวหน้า
นางสาวชิตชนก ชัยฤกษ์	ครู ชำนาญการ	รองหัวหน้า
นางสาวรัตนภรณ์ กาญจนพัฒน์	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นางอารีวรรณ แน่ประโคน	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นางสุกัลยา เสือจำศิลป์	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นางจิรฉัตร สะสมทรัพย์	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นางสาวทุเรียน ไวยบุรี	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวพัชฌมณฑิ์ ทิพย์สง	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวปณณดาพัชร แก้วพานิชย์	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวกฤติญา ทองประวัตติ	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวปรียาภัทร ดีสวัสดิ์	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวสุธิตา สุขสมรัมย์	ครู	ผู้ช่วย
นางสาวศุภิตา พิทักษ์รักษาเลิศ	ครูอัตราจ้าง	ผู้ช่วย

หน้าที่ วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมเนตรนารีระดับ ม.๑ ให้เป็นไปตามหลักสูตร

กิจกรรมเนตรนารี ม.๒

นางกัณฑ์ฤทัย พันธุ์สวัสดิ์	ครู ชำนาญการพิเศษ	หัวหน้า
นางจุไรภรณ์ พงษ์ไชย	ครู ชำนาญการ	รองหัวหน้า
นางสาวพรทิพย์ อุดร	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นางสาวสมภาพร สมสืบ	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นางสาวชญาภา ลีวรรณ	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นางสาวธัญญภัทร์ วีรลักษณ์มีภรณ์	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นางสาวศิริวรรณ โอริส	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นายวรพล ภาคไพรี	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวสโรชา ชันธวี	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวศุภสิริ สอนสิทธิ์	ครู	ผู้ช่วย
นางสาววรางคณา พิณสามสาย	ครู	ผู้ช่วย

หน้าที่ วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมเนตรนารีระดับ ม.๒ ให้เป็นไปตามหลักสูตร

กิจกรรมเนตรนารี ม.๓

นางสาวสกุลทิพย์ ชูพงษ์	ครู ชำนาญการ	หัวหน้า
นางสาวจุฑาทิพย์ ดีละม้าย	ครู ชำนาญการ	รองหัวหน้า
นางสาวชุลีกร วงศ์จัน	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย

นางจิตรีสมา สมงาม	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นางสาวปัทมา กิจถาวร	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวนุชามา ส่งสวัสดิ์	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวญาณภรณ์ จันทร์หอม	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวนภัทรรณ ชนชนะภัย	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวธนารักษ์ ไกรสมโภชน์	ครูอัตราจ้าง	ผู้ช่วย
นายภูริภัทร จันทร์ดำ	ครูอัตราจ้าง	ผู้ช่วย
นางสาวสุชาดา มานะวุฒม์	ครูอัตราจ้าง	ผู้ช่วย

หน้าที่ วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมเนตรนารีระดับ ม.๓ ให้เป็นไปตามหลักสูตร

กิจกรรมยุวกาชาด

นางสาวลัดดา สุขฤดี	รองผู้อำนวยการ	ที่ปรึกษา
นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล	ครู ชำนาญการ	หัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด
นางสาวสุวรรณา เอกจลิน	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองหัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด
นางสาวเมธาวิ จันท์ประภา	ครู	รองหัวหน้ากิจกรรมยุวกาชาด

หน้าที่ วางแผน ดำเนินการ ประสานงานและกำกับดูแลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดของโรงเรียน ให้เป็นไปตามหลักสูตร

กิจกรรมยุวกาชาด ม.๑

นางสาวเมธาวิ จันท์ประภา	ครู	หัวหน้า
นางสาวมณธิชา พงษ์โต	ครู ชำนาญการ	รองหัวหน้า
นางนงพงา อีสอาด	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นางพรรณี เกตุถาวร	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นางสาวกัลย์พัทธ์ เสรีชัย	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นายภาณุพันธ์ จันท์หอม	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวรวีพรรณ โชคสมบัติ	ครู	ผู้ช่วย
นางสาวลักขณา ภาคโกคี	ครูอัตราจ้าง	ผู้ช่วย

หน้าที่ วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวกาชาดระดับ ม.๑ ให้เป็นไปตามหลักสูตร

กิจกรรมยุวกาชาด ม.๒

นางสาวสุวรรณา เอกจลิน	ครู ชำนาญการพิเศษ	หัวหน้า
นางสาวอรุยา กันทะวงศ์	ครู ชำนาญการพิเศษ	รองหัวหน้า
นางสาวอาทิตย์ญา นาคกลิ่น	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวนัฐพร ภูวงษ์	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสุคนธา ณรงค์เดชา	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวทิพย์สุดา ทองมี	ครู	ผู้ช่วย
นางสาวพัชรี บัวอาจ	ครู	ผู้ช่วย
นางสาวธัญชนก สิงคะเนติ	ครูอัตราจ้าง	ผู้ช่วย

หน้าที่ วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวภาษาระดับ ม.๒ ให้เป็นไปตามหลักสูตร

กิจกรรมยุวภาษา ม.๓

นางสาววิจิตรา อ่อนสกุล	ครู ชำนาญการ	หัวหน้า
นางสาวนัฏฐภรณ์ ไหญ่ยอด	ครู ชำนาญการ	รองหัวหน้า
นางสาวอัจฉรา พรรณสุขล	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้ช่วย
นางสาวกัญญารัตน์ ศิลาแยง	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาววิชญาพร อุ่นมี	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวณัฐมนตร์ สุขสม	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวพิชามณูช กุศล	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย
นางสาวศิริณภา มุลาสินน์	ครู ชำนาญการ	ผู้ช่วย

หน้าที่ วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมยุวภาษาระดับ ม.๓ ให้เป็นไปตามหลักสูตร

กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร

นางสาวไพลิน เปรมกมล	รองผู้อำนวยการ	ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ที่ปรึกษา
นายอัศวิน ศรีบัว	ครู ชำนาญการพิเศษ	ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร หัวหน้า
นายทรงศนันท์ อุดมฤทธิ	ครู ชำนาญการ	ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วย
จำสิบเอกธนพล สูงกลาง	ครู ชำนาญการ	ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วย
นางสาวกัญญาณัฐ สมภาร	ครู ชำนาญการ	ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ผู้ช่วย

หน้าที่ วางแผน ดำเนินการ จัดกิจกรรมและสรุปประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักสูตร

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถและบังเกิดผลดี

แก่ทางราชการ

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”